



ที่ พร ๐๐๒๓.๔/ว ๖๐๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ พร ๕๔๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่ ประธานสภาเทศบาลตำบล
และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ อว ๘๒๐๕.๑๐/ว ๑๓๒๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณแจ้งว่า วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรแนวทางการแก้ไขปัญหา กิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น และหลักเกณฑ์การออกระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่” โดยมีกำหนดจัดการอบรม ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ ๔,๙๐๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัคร เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ หรือผู้ประสานงานที่ระบุท้ายใบสมัคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการฝึกอบรม หลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายจัดตั้ง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นที่แก้ไขใหม่ล่าสุด และสามารถดำเนินการออกระเบียบว่าด้วยการ ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นพิจารณาเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดได้แจ้งให้ทราบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่



สิ่งที่ส่งมาด้วย

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๔๐๑ - ๔๐๔
www.phraelocal.go.th